
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี 

คร้ังที่ 5/2558 

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 

ณ ห้องประชุมส านักงานแม่โจ ้80 ปี อาคารส านักงานอธิการบดี 

------------------------------- 
 

รายชื่อผู้มาประชุม      ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร  ยศราช อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ  

รองประธานกรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศริิโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๑. 4. นายปิยะวัฒน์  ยาวิชัยชูลาภ ผูช่้วยอธิการบดี 

๒. 5. นางสาวณัฐฐินยี์  สนิฉิม ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี   

6. นายเกษม  ใคร้มา ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

7. นายประคอง  ยอดหอม ผูอ้ านวยการกองอาคารและสถานที่ 

8. นายวิเชียร   ค ารินทร์ ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการ 

9. นายสุกิจ  ติดชัย ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศกึษา 

10. นางจินดา  จันที ผูอ้ านวยการกองแผนงาน 

11. นางสาวนีร  เรยีนกุนา ผูอ้ านวยการกองคลัง 

12. นางประทุมทิพย์  ดวงทวีรัตน์ ผูอ้ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 

13. นางสาวสิรวีธ์  อนิจนิดา  ผู้อ านวยการกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 

14. นางศรกีุล  นันทะชุมภู ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. นางสมพร  แรกช านาญ ผูอ้ านวยการศูนย์ศลิปวัฒนธรรม 

16. นางวราภรณ์  ฟูกุล ผูอ้ านวยการส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

17. นายประศาสน์  ก้องสมุทร ผูอ้ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

18. นางปราณี  พันธุ์วุฒิ ผูอ้ านวยการกองกลาง     กรรมการและเลขานุการ 

19. นางพัชรี  ค ารินทร์ หัวหนา้งานประชุม           ผูช่้วยเลขานุการ 

20. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผูช่้วยเลขานุการ 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

1. นางธัญทิวา  เผา่ต๊ะใจ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางสาวกิรยิา  ทิพย์โอสถ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 

   ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  

    ๑.๑.๑  การปรับค าสั่งคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี 

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย อธิการบดีจึงเห็นควรให้ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี โดยเพิ่มที่ปรึกษา

อธิการบดี (นางกมลวรรณ  เปรมเกษม) และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ  สวนค ากอง) โดยให้    

ฝา่ยเลขาฯ ร่างค าสั่งเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม  
 

๑.๑.๒  นโยบายการติดป้ายโฆษณา  

เนื่องด้วยในระยะที่ผ่านมา มีการติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ หรือป้าย

โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือป้ายโฆษณาโดยวิธีอื่นภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เกิดผลดีแก่ทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อใช้ให้

เป็นมาตรฐาน และให้ทุกหนว่ยงานถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.1.3 หลักเกณฑ์การตั้งชื่ออาคาร ถนน  

   เพื่อให้การเสนอขอตั้งชื่อห้องหรืออาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเหมาะสม ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง คือ 

หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ  ก่อนด าเนินการ   

ขอความเห็นชอบจากเจ้าของชื่อ (หรอืทาบทาม) หากตกลงหรือเห็นชอบแล้ว จึงแจ้งการใช้ชื่อนั้น ๆ โดยให้

กองอาคารฯ ด าเนินการ และแจ้งทุกหน่วยงานทราบ ดังนั้น ควรก าหนดหลักเกณฑ์กลางเพื่อถือปฏิบัติไป

ในทิศทางเดียวกัน 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี  

         คร้ังท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2558 
   

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติรับรองรายงานโดยไม่มกีารแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการด าเนินงาน 
 

3.1 ติดตามการด าเนินงานตามมติท่ีประชุม 
 

(1) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 

6 มีนาคม 2558 ได้มขี้อเสนอแนะเรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสรุปได้ว่า  

๑. การประเมินผู้อ านวยการกองต้องมีหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหลักเกณฑ์ที่

เสนอมาเห็นด้วยส าหรับการประเมินอาจจะเป็น 90 หรือ 240 หรือ 360 องศาก็อาจเป็นได้ ควรใช้

หลักการมีส่วนร่วมและจัดกลุ่มประเมินให้ชัดเจนและให้ครบถ้วนเพื่อความเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม  เช่น

   1) กลุ่มที่มีฐานะเทียบเท่ากอง เช่น ส านักงานตรวจสอบภายในรวมถึงที่ปรึกษา

อธิการบดีจะต้องพิจารณาว่าจะอยู่ในกลุ่มใด 

2) กลุ่มเลขานุการคณะหัวหนา้ส านักงานคณบดีหัวหน้าส านักงานและผู้อ านวยการกอง 

3) กลุ่มวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ยังอยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัยดังนั้น HRD ต้องดูแล และ

ก าหนดหรอืจัดระบบประเมินดว้ยเช่นกัน 

4) กลุ่มข้าราชการเนื่องจากข้าราชการในหน่วยงานจะมีข้าราชการลดลงทุกปี เนื่องจาก

เกษียณอายุเป็นผลให้หน่วยงานจะมีข้าราชการน้อยกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีเพียง 1-2 คนซึ่งมีผลกับ

วงเงินที่จัดสรรดังนัน้ควรน าไปหาแนวทางใหม้ีระบบที่เป็นธรรมที่สุด  

2. ที่ประชุมให้ข้อสังเกตที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผลการประเมินได้

ระดับ 3 กว่าทุกคนรวมทั้งอาจารย์ลาศึกษาต่อก็ได้รับผลการประเมินในระดับ 3 เนื่องจากได้ตามโควตา

ของคณะนั้นๆ ดูแล้วไม่ยุติธรรมกับคณะอื่นที่มีบุคลากรจ านวนมากกว่า ดังนั้น ควรพิจารณาเกณฑ์การ

ประเมินใหม่โดยน ามารวมเป็นส่วนกลางและกระจายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและแก้ไขปัญหาในภาพรวม

ทั้งมหาวิทยาลัย 
 

ที่ประชุมมีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพและกองการเจ้าหน้าที่น า

ข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการโดยน าเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาตามแนวทางจัดระบบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและรายงาน

ความก้าวหน้าให้คณะกรรมการส านักงานอธิการบดีเป็นระยะก่อนประกาศหลักเกณฑถ์ือปฏิบัติตามล าดับ 

นั้น 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์

เสนอคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพิจารณา ก่อนเสนอ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 2558 เพื่อให้ทันต่อการประเมินฯ 

รอบต่อไป (เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 
 

    (๒)  การด าเนินการจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าภายในอาคารส านักงานอธิการบดี 
   

ตามที่ส านักงานอธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าภายในอาคาร

ส านักงานอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่410/2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 และได้

ประชุมหารือกันเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อพิจารณาร่างประกาศและรายละเอียดการประมูลเช่า

พืน้ที่ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการประมูลจากส านักงาน

บริหารทรัพย์สิน และคณะวิทยาศาสตร์เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าร่าง และได้ด าเนินการเปิดประมูลการ

เชา่พื้นที่เพื่อประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ปรากฏผลผูช้นะ

การประมูล คือ นางสาวณัฐกานต์  บุญหล้า (ครัวเรือนไม้) ทั้งนี้ ผู้เช่าจะเข้าท าสัญญากับมหาวิทยาลัย 

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสอืแจง้ และจะเปิดกิจการภายในเดือนมถิุนายน 2558 
 

  ที่ประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. การบริหารทรัพย์สิน มีหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก ากับอยู่แล้ว เช่น ไม่ขายสินค้า

ผิดกฏหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ท าให้สังคมเดือดร้อน แต่ส านักงานอธิการบดีต้องก าหนดหลักเกณฑ์        

ในระดับส านักงานอธิการบดีดว้ย โดยการบริหารตอ้งเป็นไปตามบริบทของส านักงานอธิการบดี  

2. ควรแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการรายได้ ในภาพรวมของ

พื้นที่ทั้งหมดที่ส านักงานอธิการบดีรับผิดชอบ ควรรวบรวมข้อมูลการเช่าพื้นที่อาคารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 

เช่น อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา อาคารแม่โจ้ 70 ปี อาคารอ านวย ยศสุข อาคารศูนย์กีฬากาญจนา

ภิเษกรัชกาลที่ ๙  หอพักนักศึกษา โรงอาหาร สระว่ายน้ า รวมไปถึงอาคารที่ก าลังจะแล้วเสร็จ เช่น  

อาคารแม่โจ้ 80 ปี เป็นต้น เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ และจัดท าประมาณการรายรับ-รายจ่าย 

พร้อมทั้งจัดท าแนวทางในการบริหารจัดการรายได้คงเหลือเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี

พิจารณา อย่างนอ้ย ปีละ 3 ครั้ง 

3. กรณีการเช่าพื้นที่เปิดร้านจ าหน่ายสินค้าบริเวณสระว่ายน้ า หรือบริเวณพื้นที่อื่น ๆ    

ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ต้องด าเนนิการผ่านคณะท างานฯ ตามขั้นตอน

และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และต้องเสนอกรรมการส านักงานอธิการบดีพิจารณา 
 

  ที่ประชุมมีมติใหค้ณะท างานฯ น าข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 
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3.2 รายงานทางการเงนิส านักงานอธิการบดี  
 

  ตามที่กองคลังได้รายงานยอดรายรับ-รายจ่ายจริง ของส านักงานอธิการบดี ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2558 ในปีงบประมาณ 2558 ส านักงานอธิการบดี ในส่วนของเงินประจ าปี ตั้งประมาณการ

รายรับ  21.83 ล้านบาท มียอดรายรับจริง 16.32 ล้านบาท ประมาณการรายจ่าย 20.46 ล้านบาท 

และมียอดรายจ่ายจริง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) 7.44 ล้านบาท 

  ส่วนของเงินเหลือจ่าย ในปีงบประมาณ 2558 ส านักงานอธิการบดี ตั้งประมาณการ

รายรับ จ านวน 22.26 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) มียอดรายรับจริง เงินประจ าปี จ านวน       

-5.81 ล้านบาท ประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2558 ตั้งประมาณการจ านวน 28.99 ล้านบาท และ

มียอดรายจ่ายจริง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) จ านวน 8.03 ล้านบาท 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังมีเงินค่าธรรมเนียมค้างรับจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

โดยประมาณ 50 ล้านบาท และจากรายรับค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน จ านวน 20 ล้านบาท ซึ่งหาก

จัดสรรใหเ้ป็นรายรับของส านักงานอธิการบดี จะมียอดโดยประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับรายรับจริง

คงเหลือ จ านวน 8.88 ล้านบาท จะมีรายรับคงเหลือเพื่อใช้จ่ายจนถึงปลายปี จ านวน 14.88 ล้านบาท 

และมีรายจา่ยค้างจ่ายตามประมาณการ จ านวน 33.98 ล้านบาท ดังนั้น หากส านักงานอธิการบดีไม่ปรับ

ลดรายจา่ย จะมียอดติดลบปลายปี จ านวนทั้งสิน้ 19.10 ล้านบาท 

แหล่งเงิน 
เงินกันไว้จ่าย

เหล่ือมปี 57 

เงินเหลือจ่าย 

ปีเก่า 
เงินประจ าปี เงินสะสม รวม 

ยอดยกมา 

๑ ต.ค. 2557 

8,518,421.30 -5,812,708.82 - - 3,705,712.48 

รายรับระหว่างป ี - - - - - 

-เงินรับจริง - - 16,325,157.68 - 16,325,157.68 

-เงินโอนจาก 

  หน่วยงานอ่ืน 

- 3,067,903.90 1,563,830.00 - 4,631,733.90 

รายจา่ยระหว่างป ี - - - - - 

-เงินรายจา่ยจริง 6,382,464.45 8,032,640.70 7,443,179.50 - 21,858,284.65 

-เงินโอนออกให้ 

  หน่วยงานอ่ืน 

- 453,728.90 748,900.00 - 1,202,628.90 

เงินกันไว้จา่ย

เหลื่อมปี 2558 

- - - - - 

คงเหลอื 3,135,956.85 -11,231,174.52 9,696,908.18 - 1,601,690.51 
 

  ที่ประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

๑. เรื่องปัญหางบประมาณของส านักงานอธิการบดี ควรตั้งคณะท างานเพื่อแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น โดยน าผูเ้กี่ยวข้อง ประกอบด้วยรองอธิการบดี และผู้อ านวยการกองที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกันเรื่อง
งบประมาณและการเงินทั้งหมด ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและวางแผนการปรับ
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งบประมาณ ปี 25๕๙ ให้เข้าระบบปกติใหไ้ด้ ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 

  2. การบริหารจัดการงบประมาณ  ต้องยึดภารกิจเป็นหลัก ผู้อ านวยการกอง และ       

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลต้องเก่งทั้งเรื่องการวางแผน การปฏิบัติการ และประเมินผล ด้านการควบคุม
บัญชี งบรายจ่ายประจ า กองแผนงานและกองคลังด าเนินการ แต่ผู้อ านวยการกองควรทราบและท าความ

เข้าใจ             งบด าเนินงาน ข้อมูลเรื่องงบประมาณของหน่วยงานและต้องบริหารให้เพียงพอ รวมถึงงบ

พัฒนา ประกอบด้วย ๒ นัยยะ คือ (๑) เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (๒) การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ     บุคลากรในกอง ดังนั้น ตามที่อธิการบดีได้มอบนโยบายให้รองอธิการบดี จึงต้องมีการ

ถ่ายทอดนโยบายลงสูร่ะดับผูอ้ านวยการกอง  

  3. การบูรณาการงบประมาณ  ผู้บริหารต้องทราบว่าหน่วยงานได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้จ านวนเท่าใด ฝา่ยนโยบายและแผนต้องเก่ง สามารถจัดสรร

ให้หน่วยงานต่าง ๆ และบูรณาการเงินรายได้ทั้ง 2 ประเภทอย่างเหมาะสม ส าหรับหน่วยงานที่มีเงินรายได้ 

เมื่อเก็บเงินรายได้แลว้ต้องจัดสรรไปตามภารกิจและหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
4. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ต้องควบคุมการใช้จ่าย ควรปรับบัญชีอย่างน้อย 

ปีละ ๒-๓ ครั้ง (อาจก าหนดเป็น ๖ เดือน และ ๙ เดือน) การควบคุมบัญชี ควรน าระบบสารสนเทศมาใช้ 

เช่น ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้าง pop up แจ้งเตือน เป็นต้น ซึ่งการปรับบัญชี 
ควรพิจารณา ดังนี้ 

   (๑) เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรร หากได้รับงบประมาณลดลงต้องสื่อสารให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย หรือหากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น ควรบรรจุกิจกรรม/โครงการ 
หรอืงานไว้ในแผนเพื่อน างบประมาณไปพัฒนาในด้านที่จ าเป็น 

   (๒) เงินรายได้ของตนเอง เช่น เงินพัฒนานักศึกษา หน่วยงานอื่นไม่สามารถขอใช้

งบประมาณได้ แต่เมื่อมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหอพัก กองกิจฯ จึงไม่ควรของบประมาณส่วนกลางไปใช้
ต้องใชเ้งินรายได้จากหอพักมาด าเนนิการ เป็นต้น ซึ่งเงินรายได้สามารถค านวณได้ แต่ตอ้งบริหารเป็นระบบ

ให้ชัดเจน และต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีเพื่อทราบ   
5. ผู้บริหารควรปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงบประมาณแบบเดิม ต้องระลึกอยู่เสมอว่า

งบประมาณที่ได้มาเป็นของส านักงานอธิการบดี เป็นของมหาวิทยาลัย หากมีกรณีที่หน่วยงานเกิดปัญหา

ด้านงบประมาณ เช่น หากหน่วยงานใดเงนิเหลือ หรือเงนิขาด ควรน ามาหารอืร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาและ

ช่วยเหลือกัน โดยอาจให้หน่วยงานในสังกัดเดียวกันที่ก าลังเดือดร้อนยืมงบประมาณก่อนแล้วจึงค่อยตั้ง

งบประมาณมาชดใช้ภายหลัง เป็นต้น 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตใิห้แตง่ตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการกองคลัง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ที่ปรึกษาอธิการบดี (นางกมลวรรณ  เปรมเกษม) 

ผู้อ านวยการกองแผน และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ และอาจเชิญรองอธิการบดี     

ที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกันเรื่องงบประมาณและการเงินทั้งหมด ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อหาทางแก้ไข

ปัญหาและวางแผนการปรับงบประมาณ ปี 25๕๙ 
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3.3 รายงานสรุปผลการหารอืในการประชุม สนอ. ฟอรั่ม  
 

(1) คร้ังที่ ๒/2558 วันที่ 23 เมษายน 2558  
 

 ตามที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และผูอ้ านวยการกองในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ได้ประชุม สนอ. ฟอรั่ม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีข้อสรุปในการประชุมหารือ 

ดังนี้ 

๑. ชื่อการประชุม สนอ. ฟอรั่ม เห็นควรใหเ้ปลี่ยนชื่อเป็น OOP Forum (Office of the 

President Forum) เพื่อให้เหมาะสม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของอธิการบดี 

๒. แบบประเมินผู้อ านวยการกอง 

- ข้อ ๑.๒ ระดับความส าเร็จตามตัวชีว้ัดการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของ

หนว่ยงาน : คะแนนจากการประเมินแผนของส านักงานอธิการบดี ให้กองการเจา้หน้าที่ตดิตามแบบ

ประเมินจากกองแผนงาน 

- ผูอ้ านวยการกองต้องรวบรวมและจัดท าเอกสารผลการด าเนินงานเพื่อ

ประกอบการประเมินของตนเอง 

- การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ไม่ควรน าผลคะแนนมาจากผลการประเมินการ

น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมมาพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานมา ควรมาจาก

การค านวณจ านวนร้อยละการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาหรือ จาก IDP หรือจากค่าเฉลี่ย

จ านวนพนักงานในหน่วยงาน สรุป คือ ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนบุคลากรในหนว่ยงาน 

- ข้อ ๓ ภาระงานเชิงพัฒนา  

o ข้อ ๓.๑ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน : ให้ทุกกองส่งผลการประเมิน

การน าองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมมาพัฒนาตนเองและ

พัฒนาการปฏิบัติงาน” ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 

o ข้อ 3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน : รองอธิการบดีที่ดูแลรับผดิชอบ

เป็นผู้ประเมนิ 

o ข้อ ๓.๓ การจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงาน/การวิจัยสถาบัน/การสรา้ง

นวัตกรรม/การจัดท าหรอืปรับปรุงระเบียบหรอืข้อบังคับ ให้ยุบรวม

หลักเกณฑ์ที่ตกลงรว่มกัน ข้อ ๑ และ ๒ เข้าด้วยกัน คือ 

 ข้อ ๑ การจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงาน/การวิจัยสถาบัน/การสร้าง

นวัตกรรม  

 ข้อ ๒ การพัฒนาระบบ/ปรับปรุงระบบ/เครื่องมีในการบริหาร

จัดการของส านักงานอธิการบดี ฯลฯ (ท าร่วมกัน)  
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       ที่ประชุมมีมติให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  ปรับปรุง แบบ ๐๑ และ ๐๒ ตาม

ข้อเสนอแนะข้างต้นแล้วน ามาหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ในวันศุกร์ที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชุม ช้ัน ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี  

 

(2) คร้ังที่ 3/2558 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558  
 

  สืบเนื่องจากการประชุม สนอ. ฟอรั่ม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558     

มีมติให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  ปรับปรุง แบบประเมินผลผู้อ านวยการกอง (แบบ ๐๑ และ ๐๒) 

ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และน ามาหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา 

๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ช้ัน ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี นั้น  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

ภาระงานบริหาร 

ขอ้ 2 ระดับความส าเร็จตามตัวชี้วัดการบริหารงานตามยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 

- ให้ปรับปรุงตัวช้ีวัดความส าเร็จของงาน เป็น ค่าคะแนนความส าเร็จตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานอธิการบดี 

ข้อ ๓ ระดับความส าเร็จฯ ซึ่งถ่ายทอดตัวชี้วัดจากผูบ้ังคับบัญชาขั้นเหนอืขึน้ไป 

 - ใหป้รับปรุงตัวชีว้ัดความส าเร็จของงาน เป็นดังนี้ 

3.1  ค่าคะแนนเฉลี่ยการขับเคลื่อนตามนโยบายการก ากับดูแลของรอง 

อธิการบดีที่มตี่อผู้อ านวยการกอง ค่าน้ าหนัก 8 

   ๓.๒  ค่าคะแนนการขับเคลื่อนการด าเนินงานส านักงานอธิการบดี  

ตามการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ค่าน้ าหนัก 7 

  ข้อ 4 ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   - ให้ปรับปรุงตัวชีว้ัดความส าเร็จของงาน เป็น ค่าคะแนนผลการประเมิน 

   การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  ภาระงานเชิงพัฒนา 

  ข้อ ๑ การพัฒนาบุคลากรในหนว่ยงาน 

- ให้ปรับปรุงตัวช้ีวัดความส าเร็จของงาน เป็น ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา (จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา / จ านวนบุคลากรทั้งหมด x 100) 

- ปรับเกณฑ์การให้คะแนน เป็นรอ้ยละ 50 , 60 , 70 , 80 และ 90 ขึน้ไป 

ข้อ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 

 - ให้เพิ่มขั้นตอน PDCA ดังนี้ 

   1. มีแผนหรอืมีการวิเคราะหป์ัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานในกอง 

   2. มีการจัดอันดับของปัญหาและทางเลือกส าหรับการพัฒนาที่จะแก้ปัญหา 
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   3. ก าหนดวัตถุประสงค์ 

   4. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามข้อ 3 

   5. มีการตดิตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม   

 - ให้ปรับปรุงตัวชีว้ัดความส าเร็จของงาน เป็น การเพิ่มประสิทธิภาพของ งาน เงิน 

คน เช่น จัดท าหรือปรับปรุงระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2555 ที่ได้รับมอบหมาย และ

พัฒนาระบบ/ปรับปรุงระบบ/เครื่องมือในการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดี ฯลฯ         

(ท าร่วมกัน)  

- ปรับค่าน้ าหนัก เป็น 10 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ให้ผู้อ านวยการกอง 

ก าหนดเอง 

  ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  ข้อ ๓ การเข้าร่วมและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี 

- ให้ปรับปรุงตัวช้ีวัดความส าเร็จของงาน เป็น ร้อยละในการเข้าร่วมและด าเนิน

โครงการหรอืกิจกรรมระดับส านักงานอธิการบดี 

  ข้อ 4 การเข้าร่วมกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

- ให้ปรับปรุงตัวช้ีวัดความส าเร็จของงาน เป็น ร้อยละในการเข้าร่วมและด าเนิน

โครงการหรอืกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย 

- ปรับเกณฑ์การให้คะแนน เป็นรอ้ยละ 50 , 60 , 70 , 80 และ 90 ขึน้ไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  และผลการด าเนินงานตามค ารับรอง 

 การปฏิบัติราชการ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

รอบ 6 เดือน 
 

ตามที่ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดท าแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้หน่วยงานภายในระดับกอง ร่วมกันขับเคลื่อน แผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมายให้กับหัวหน้าหน่วยงาน ผ่านกลไกการบริหารงานของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน

อธิการบดีซึ่งมีมติให้มีการติดตามประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ผลการ

ด าเนนิงานในรอบ 6 เดือนแรก ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย          

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยในภาพรวม 88.65 (ระดับ
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ความส าเร็จจากคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 4.43) ทั้งนี้ ไม่นับรวมตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน    

6 ตัวชี้วัด 

- บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด 

- ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 ตัวชี้วัด 
 

  ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2558 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงานอธิการบดีได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ร่วมกับอธิการบดี เพื่อให้ส านักงานอธิการบดีมีส่วนขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี

การติดตามประเมินผลในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือนผ่านระบบ E-Performance ประกอบด้วยตัวชี้วัดใน

ความรับผิดชอบรวม 5 ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนักร้อยละ 17.00 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 1.2802 

(คะแนนเต็ม 5) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 

มติิท่ี 1 ดา้นการเรยีนการสอน 2 0.7538 

มติิท่ี 2 ดา้นการวิจัยและนวัตกรรม  -ไม่ได้ลงนามในมติิท่ี 2  

มติิท่ี 3 ดา้นบรกิารวชิาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 0.2632 

มติิท่ี 4 ดา้นบรหิารจัดการ 2 0.2632 

รวม 5 1.2802 

 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.1 พิจารณาการขอปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

จ านวน 2 หน่วยงาน ดงันี ้
 

      ๑) การขอจัดตั้ง “งานบริหารงานบุคคล” กองการเจ้าหน้าที่  
 

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอขอแบ่งส่วนงานภายในเพิ่มเติม จากเดิม 5 งาน เป็น       

6 งาน โดยขอเพิ่ม “งานบริหารงานบุคคล” แยกออกมาจากงานพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม

ของภาระงานด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับโครงสร้างส่วนงาน

ภายใน/หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 และ

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 
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มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่จัดท าภาระงานน าเสนอต่อคณะกรรมการปรับโครงสร้างฯ และคณะกรรมการ

ประจ าส านักงานอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการปรับโครงสร้างฯ ในการประชุมครั้งที่ 

1/2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เห็นควรให้กองการเจ้าหน้าที่จัดท าภาระงานย้อนหลัง  3 ป ี    

เสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการปรับโครงสร้างฯ พิจารณา  

อีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 0523.1.7.2/162 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่เสนอต่อ 

ที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้ 

1. งานบริหารงานบุคคลที่เสนอ มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เป็นภาระงานประจ า ส าหรับงานพัฒนาบุคลากรเป็นงานเชิงรุก ซึ่งการปรับโครงสร้างองค์กร จะต้อง   

ผ่านการพิจารณาจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการปรับ

โครงสร้างฯ เพื่อวิเคราะห์ภารกิจ ภาระงาน และความจ าเป็น โดยคณะกรรมการปรับโครงสร้างต้องเชิญ

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานนั้น ๆ หรือรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ

ปรับโครงสรา้งฯ เพื่อให้ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่การตัดสินใจของที่ประชุม 

2. การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องส าคัญมาก ซึ่งปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้ง

ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งต้องมองในภาพรวม ปรับวิธี

คิด และวิธีปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและหรือบริบทของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในส่วนของการ

พัฒนาบุคลากรได้ให้นโยบายไว้แลว้ ฝา่ยพัฒนาบุคลากรต้องเร่งด าเนินการใหเ้ป็นรูปธรรมโดยเร็ว  

การด าเนินการจัดตั้งส านักดังกล่าว เป็นเรื่องที่จะต้องคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบครบถ้วน 

ดังนั้น จึงต้องท างานในเชิงนโยบาย ท างานเชิงรุก ควรคิดแผนในระยะยาว 5 ปี ซึ่งต้องผ่านการพิจารณา

อีกหลายขั้นตอน วิเคราะห์เรื่องคน งาน เงิน ให้ครบ โดยศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นให้ละเอียด อาจเชิญ

บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้าน HRD มาช่วยวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงการก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานการพัฒนาบุคลากร (Benchmark) ซึ่งต้องมองในภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด      

โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ และกองการเจ้าหน้าที่  พิจารณาแต่งตั้ง

คณะท างานเพื่อผลักดันเรื่องการจัดตัง้ส านักพัฒนาและทรัพยากรมนุษย์  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี ้

๑. เห็นชอบการขอปรับโครงสร้างของกองการเจ้าหน้าที่ โดยให้เพิ่มงานบริหารงานบุคคล 

ตามที่เสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการปรับโครงสรา้งฯ พิจารณาต่อไป 

๒. ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ

ผลักดันเรื่องการจัดตัง้ส านักพัฒนาและทรัพยากรมนุษย์ 
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๒) การขอปรับโครงสร้างสถานีวทิยุ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
 

ตามที่กองกลางได้เสนอขอแบ่งส่วนงานภายใน โดยปรับโครงสร้างสถานีวิทยุ จากเดิม 

สังกัดงานประชาสัมพันธ์ มาเป็นงานหนึ่งในสังกัดกองกลาง โดยเห็นว่าจะท าให้เกิดความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตา่ง ๆ ดังนี้  

1. คณะกรรมการปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อ    

ที่มีความส าคัญสามารถชี้น าสังคม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ประกอบกับงานของ  

สถานีวิทยุเป็นการท างานด้านสื่อ ซึ่งเป็นคนละมิติกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมมีมติและ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังตอ่ไปนี้ 

– เห็นชอบให้เพิ่มงานสถานีวทิยุ เป็นงานหนึ่งในสังกัดกองกลาง 

– มอบหมายใหก้องแผนงานน าเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ   

สภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

– งานด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมีความส าคัญ  และส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสูง ดังนั้นควรจัดให้มีผู้เช่ียวชาญที่มีความเป็น       

มืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์มาช่วยในการพัฒนางานและวางระบบบริหาร

จัดการงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ 

เมษายน ๒๕๕๗ มีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้ 

2.1 การปรับโครงสร้างงานสถานีวิทยุจะต้องน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติ ดังนั้นควรมีหลักการ เหตุผล โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน รวมถึงการบริหารงานภายในที่ชัดเจน 

วิเคราะห์องค์ประกอบให้ครบถ้วน เช่น งาน เงิน และคน เป็นต้น และโครงสร้างงานที่เสนอมายังไม่ชัดเจน 

หากอยู่ภายใต้ส านักงานอธิการบดี จะต้องเป็นโครงสร้างตามระบบราชการ แต่โครงสร้างที่เสนอเป็น

หนว่ยงานที่มรีายได้ ซึ่งหากสังกัดส านักงานอธิการบดีอาจมปีัญหาด้านระบบบริหารจัดการและไม่คล่องตัว 

2.2 มหาวิทยาลัยมีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มี MJU Channel ที่สังกัด    

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีหน้าที่ผลิตสื่อโทรทัศน์ ควรพิจารณาว่าจะเชื่อมโยงหรือบูรณาการกัน

อย่างไร 

2.3 การเสนอแบ่งส่วนงานภายใน คณะกรรมการปรับโครงสร้างฯ ควรมีการ

วิเคราะห์อย่างรอบคอบ โดยผา่นการพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อเป็นการกลั่นกรองให้คณะกรรมการบริหาร 

ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบและชัดเจน กรณีดังกล่าวควรผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีพิจารณาด้วย 
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     ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี น าข้อเสนอแนะไปหารือ

ในคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  แล้วสรุปน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 

3. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการเสนอขอแบ่งโครงสร้าง     

ส่วนงานภายในของสถานีวิทยุ เป็นการเสนอขอโครงสร้างส่วนงานภายในระดับกอง สังกัดส านักงาน

อธิการบดี  ประกอบกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างของสถานีวิทยุที่เสนอเป็นการ

ด าเนินงานในรูปแบบธุรกิจ และมีการบริหารจัดการด้านการเงินเกี่ยวข้องด้วย อาจท าให้เกิดความ         

ไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะปัญหาการเบิก-จ่าย ดังนั้นหากจะปรับโครงสร้างตามที่เสนอ

จะต้องเป็นหน่วยงานในก ากับ หรือหน่วยงานในก ากับภายใต้คณะ หรือหากต้องการสังกัดในกองกลาง  

ควรลดบทบาทและภาระงานลง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองและมหาวิทยาลัย 
 

ที่ประชุมมมีติมอบหมายให้ผูอ้ านวยการกองกลาง ผูอ้ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

หารือร่วมกับหัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหาแนวทางการปรับโครงสร้างสถานีวิทยุ ท าความ

เข้าใจพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ โดยน าข้อสรุปน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหาร ตามล าดับ 
 

การด าเนินการตามมตคิณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง :  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ

ภายใน และหัวหนา้สถานีวทิยุ ได้หารอืร่วมกันแลว้มีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ตามที่สถานีวิทยุฯ ได้มีความร่วมมือกับ กสทช. เรื่องการอบรมผู้ประกาศข่าว โดย กสทช. 

สนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ใหแ้ม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดสอบของภาคเหนือ 

ซึ่งประสบผลส าเร็จ จึงท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันติดปัญหาการบริหาร

จัดการการเงินไม่คล่องตัว เมื่อมีรายได้เข้ามา เชน่ ค่าลงทะเบียนอบรม เงินบริจาคต่างๆ ต้องน าเข้าเป็นเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถน าเข้าเป็นเงินรายได้ของกองกลางเพื่อใช้บริหารจัดการสถานวีิทยุได้ 

๒. เสนอให้มหาวิทยาลัยควรจัดตั้ง ศูนย์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ด าเนินงานในรูป

วิสาหกิจ สังกัดส านักงานอธิการบดี โดยรวมหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสื่อสารเข้าด้วยกัน เมื่อมีรายได้

จากค่าโฆษณาให้น าเข้าเป็นรายได้ของส านักงานอธิการบดี โดยจัดท าระเบียบรองรับ ได้แก่  

๑) งานประชาสัมพันธ์ 

๒) สถานีวทิยุเพื่อการศึกษา FM ๙๕.๕๐  

๓) MHz MJU Channel  

๔) สถานีวทิยุเพื่อการศึกษา FM ๙๐.๐ MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 

๕)  สถานีวทิยุเพื่อการศึกษา FM ๙๔ MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่
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จึงเห็นควรให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างฯ  พิจารณาก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔. คณะกรรมการปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ

ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เห็นควรให้งานประชาสัมพันธ์น าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่อ  ที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี

เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการปรับโครงสรา้งฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังรายละเอียดรูปแบบ ดังนี้  

 รูปแบบที่ ๑ หน่วยงานปกติ 

รูปแบบ ข้อดี ข้อเสีย 

อยู่ภายใต้งานประชาสัมพันธ์ - บุคลากรมโีอกาสบรรจุ 

- ไมม่งีบประมาณ 

- ไมค่ล่องตัว 

- งานไม่เชงิรุก 

เป็นงานในสังกัดกองกลาง - บุคลากรมคีวามก้าวหนา้ 

- ไมม่งีบประมาณ 

- ไมค่ล่องตัว 

 
 

  รูปแบบที่ ๒ เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ให้จัดตั้ง “ศูนย์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้” 

(MJU Media Center) เพื่อบูรณาการสื่อและการประชาสัมพันธ์ได้ครอบคลุมทั้งหมด โดยให้รวมหน่วยงาน 

มีภารกิจด้านการสื่อสารเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- สถานีวทิยุเพื่อการศึกษา FM 95.5 MHz 

- สถานีวทิยุเพื่อการศึกษา FM 90.0 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

- สถานีวทิยุเพื่อการศึกษา FM 94 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ 

- MJU Channel ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปแบบ ข้อดี ข้อเสีย 

หนว่ยงานวสิาหกิจ  

ภายใตส้ านักงานอธิการบดี 

- คล่องตัว 

- สามารถแสวงหารายได ้

- บูรณาการสื่อและประชาสัมพันธ์ 

   ได้ครอบคลุมท้ังหมด 

บุคลากรไมไ่ด้รับการบรรจุ 

เนื่องจากเป็นหน่วยงานวิสาหกจิ 

หนว่ยงานวสิาหกิจ 

ของมหาวิทยาลัย MJU media center 
 

  รายละเอียดตามเอกสารในหนังสือ ที่ ศธ 0523.1.4/ว 0319 ลงวันที่ 3 เมษายน 

2558 ทีเ่สนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. สถานีวิทยุได้จดทะเบียนเป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา  และอยู่ภายใต้สังกัดกองกลาง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หากจะด าเนินการหารายได้จากการประกอบกิจการวิทยุ   ควรศึกษาเรื่องกฎหมาย  

การประกอบกิจการคลื่นวิทยุชุมชน และพิจารณาจากวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา  
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เพื่อหาค าตอบว่าเมื่อประกอบกิจการวิทยุเพื่อการศึกษาแล้วหารายได้จากการประกอบกิจการได้หรือไม่ 

โดยให้หารอืร่วมกับนิตกิร หากสามารถด าเนินการได้ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

2. ในกรณีที่สถานีวทิยุสามารถหารายได้จากการประกอบการได้ ควรด าเนินการในรูปของ

หน่วยงานวิสาหกิจจะมีความคล่องตัวมากกว่าอยู่ภายใต้สังกัดกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก

ระบบราชการไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ การหารายได้ต้องศึกษาระเบียบของส านักงานบริหาร

ทรัพย์สินด้วย แต่เนื่องจากขณะนี้ส านักงานบริหารทรัพย์สิน และหน่วยงานวิสาหกิจอยู่ระหว่างการปรับ

โครงสร้างใหม่ ร่างข้อบังคับและระเบียบใหม่ เพื่อให้เป็นการบริหารทรัพย์สินและวิสาหกิจอย่างแท้จริง 

ดังนัน้ หนว่ยงานวสิาหกิจจงึตอ้งพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง  

3. การเสนอใช้ชื่อ “ศูนย์ประชาสัมพันธ์แม่โจ้” ที่รวมหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์      

สถานีวิทยุ และ MJU Channel เข้าด้วยกัน และด าเนินการในรูปแบบหน่วยงานวิสาหกิจ นั้น ในกรณีงาน

ประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่ปฏิบัติประจ า ควรสังกัดอยู่ภายใต้กองกลางถูกต้องแล้ว ส าหรับสถานีวิทยุ ให้

รวมสถานีวิทยุทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จะสังกัดอยู่ภายใต้ส านักงาน

อธิการบดี หรือเป็นเอกเทศก็ได้  สิ่งส าคัญคือการท า business plan เพื่อวางแผนการหารายได้และ       

การบริหารจัดการรายได้ ทั้งนี ้ต้องชัดเจนในข้อเสนอข้อที่ ๑ ก่อน 

4. ปัจจุบันสถานีวิทยุฯ มีข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน ในอนาคต

หากเป็นหนว่ยงานวสิาหกิจ สถานีวทิยุต้องคืนบุคลากรดังกล่าวใหม้หาวิทยาลัย  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์  

ยาวิชัยชูลาภ) นิติกร และผู้อ านวยการกองกลาง ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัตถุประสงค์

ของสถานวีิทยุ และให้เสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

               4.2 พิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์ทางจอดิจติอล LED หน้ามหาวิทยาลัย 
 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานและเผยแพร่จอดิจิตอล “จอ LED” เมื่อวันอังคารที่ 23 

ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาการบริหารจัดการและแนวทางสิทธิประโยชน์ของจอดิจติอล โดยสรุปผลการ

หารอืเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้  

 1. จอภาพดิจิตอล LED (ขนาด 5.76 x 7.68 เมตร พื้นที่จอ 39 ตารางเมตร) 

รับประกันอายุการใช้งาน (ติดตั้ง ดูแลให้ค าปรึกษา เปลี่ยนอะไหล่) เป็นระยะเวลา 2 ปี เปิดใช้ตั้งแต่เวลา 

07.30 -23.00 น. ของทุกวัน (รวม 17 ช่ัวโมง/วัน)) 

 2. ข้อมูลค่าไฟฟ้า เลขมิเตอร์จริงจากกองสวัสดิการ เฉลี่ยวันละ 260-300 บาท เดือน

ละ 7,000-9,000 บาท ในปีที่ 3 จะต้องเสียค่าดูแลรักษา เช่น อุปกรณ์ (หลอดไฟ) เฉลี่ยเดือนละ 

1,500 บาท เพื่อใหจ้อดิจิตอลมีเงินส ารองเป็นค่าบ ารุงรักษา ควรมีบริษัทเอกชนสนับสนุนเดือนละ 2 ราย 

เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 
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 3. เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานชุมชนสามารถใช้จอดิจิตอล  

เพื่อการบริการสู่ ชุมชนได้อย่างทั่วถึง จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางสิทธิประโยชน์และ         

อัตราค่าบริการจอดจิติอล  ดังนี้  

หน่วยงาน วันละ สัปดาห์ละ เดือนละ หมายเหต ุ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ความยาวไม่เกิน 15 วินาที 

(70% ของเวลาทัง้หมด) 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(17 ครัง้/วัน) 

ไม่เสียค่าใชจ้า่ย 

(119 ครัง้/

สัปดาห์) 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(476 ครัง้/เดอืน) 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

หน่วยงาน วันละ สัปดาห์ละ เดือนละ หมายเหตุ 

หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงานชุมชนภายนอก  

ความยาวไม่เกิน 15 วินาที 

(15% ของเวลาทัง้หมด) 

150 บาท 

(17 ครัง้/วัน) 

1,000 บาท 

(119 ครัง้/

สัปดาห์) 

5,000 บาท 

(476 ครัง้/เดอืน) 

- กรอกแบบฟอรม์

ช าระเงินท่ีกองคลัง 

น าเข้าบัญชีเงินรับฝาก 

เก็บเป็นค่าบ ารุงรักษา 

- เหมาจ่าย  3 เดือน 

แถม 1 เดอืน 

บริษัทเอกชน ห้างร้าน 

ความยาวไม่เกิน 20 วนิาท ี

(10% ของเวลาท้ังหมด) 

1,000 บาท 

(17 ครัง้/วัน) 

6,500 บาท 

(119 ครัง้/

สัปดาห์) 

25,000 บาท 

(476 ครัง้/

เดอืน) 
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  3/2558 เมื่อวันที่  25 

กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางสิทธิประโยชน์และอัตราค่าบริการจอดิจิตอล LED 

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้เห็นชอบให้มีการแจง้แนวทางด าเนินการประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล LED 

หน้ามหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดในหนังสือ ที่ ศธ 0523.1.1.2/145 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558    

ทีเ่สนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการและแนวทางสิทธิประโยชน์ของจอดิจิตอล ต้องอยู่ภายใต้ระบบ

ราชการ ต้องมีระเบียบรองรับ และต้องมีแผนธุรกิจ สามารถพึ่งพาตนเองได้ การก าหนดอัตราค่าบริการ 

และการขอใชบ้ริการควรสร้างกฎเกณฑใ์ห้ชัดเจน  

2. การบริการจัดการที่มีรายได้มาเกี่ยวข้อง ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงาน

ปกติ สิ่งที่ควรค านึงถึงเป็นอันดับแรกคือต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย และควรก าหนดหลักเกณฑ์ภายใน

ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ขัดกับกฎหมายหลัก ทั้งนี้ การจัดท าระเบียบของมหาวิทยาลัย หากเกี่ยวข้องกับ

การเงิน ไม่ควรระบุจ านวนเงินไว้ในระเบียบ ควรขออ านาจจากสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมติ

คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ออกเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย 

3. เนื่องจากจอดิจิตอล ส่วนหนึ่งมาจากเงินบริจาค อีกส่วนหนึ่งใช้เงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย ดังนั้น การบริหารจัดการต้องด าเนินการให้ถูกต้อง ให้หารือกับส านักงานตรวจสอบภายในว่า 

ควรให้งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ควบคุมดูแล หรือควรให้อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานบริหาร

ทรัพย์สิน แตใ่ห้เป็นรายได้ของส านักงานอธิการบดี มีคณะท างานดูแล 
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     ตามสัดส่วนการเผยแพร่จอดิจิตอล จะมีรายได้จากหน่วยงานภายนอกเพียง ร้อยละ 

25 เท่านั้น ส าหรับหน่วยงานภายในไม่คิดค่าบริการ ที่ประชุมมีความเห็นว่า ทุกหน่วยงานที่จัดโครงการ/

กิจกรรม ที่มีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมจะมีงบประมาณในส่วนของการประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว 

จึงมีความเห็นว่าควรคิดอัตราค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เช่นกัน ส าหรับอัตราจะก าหนดเท่าใดนั้น         

ควรพิจารณาตามความเหมาะสม เนื่องจากในอนาคตค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายมิได้มีเพียงค่าบ ารุงรักษา

เครื่อง หรือค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ แต่ควรค านึงถึงระบบและหรอืการพัฒนาระบบด้วย ดังนั้น ควรส ารองเงิน

ไว้เพื่อการดังกล่าว และต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการระยะยาว โดยตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณา

แนวทางในการจัดท าระเบียบและบริหารจัดการรายได้ที่จะเกิดขึ้นเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เห็นชอบ  ทั้ งนี้  ให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ ช่วยอธิการบดี  (นายปิยะวัฒน์   ยาวิ ชัย ชูลาภ )              

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สุดเขต  สกุลทอง) ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการ

กองกลาง และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  หารือร่วมกันเพื่อจัดท าระเบียบและหลักเกณฑ์การรับ         

การจา่ยเงนิรายได้จากอัตราค่าบริการ หรอืค่าบ ารุงรักษา และด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

4.3  พิจารณาการของบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่  34 ระหว่างวันที่  1-8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม นั้น 
 

ในการนี้ ส านักงานอธิการบดีมีบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ จ านวน    

40 คน แต่เนื่องจากในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของบุคลากร ซึ่ง

หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีไม่ได้จัดเตรียมงบประมาณรองรับไว้  และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่

เพียงพอส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา   

แหล่งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี (ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก 

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2558) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น

สี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดั

บ 
หน่วยงาน 

จ านวน 

(คน) 

ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าที่พัก รวมเป็นเงิน 

ต่อคน รวม ต่อคน รวม (บาท) 

1 ส านักงานอธิการบด ี(ผู้บรหิาร) 4 2,400 9,600 1,200 4,800 14,400 

2 กองกลาง 3 2,400 7,200 1,200 3,600 10,800 

3 กองการเจา้หน้าที่ 3 2,400 7,200 1,200 3,600 10,800 

4 กองกจิการนักศึกษา 8 2,400 19,200 1,200 9,600 28,800 

5 กองคลัง 3 2,400 7,200 1,200 3,600 10,800 
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6 กองสวัสดิการ 5 2,400 12,000 1,200 6,000 18,000 

7 กองอาคารและสถานท่ี 6 2,400 14,400 1,200 7,200 21,600 

8 กองแนะแนวฯ 1 2,400 2,400 1,200 1,200 3,600 

9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 2,400 9,600 1,200 4,800 14,400 

10 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 3 2,400 7,200 1,200 3,600 10,800 

  
40 24,000 96,000 12,000 48,000 144,000 

 

  รายละเอียดตามเอกสารในหนังสือ ที่ ศธ 0523.1.8/365 ลงวันที่  1 พฤษภาคม 

2558 ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายใน

การแข่งขันกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัย เพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่

ละสถาบัน โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยต้องจัดส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยด้วย และเนื่องจากที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

แข่งขันกีฬา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ งบประมาณจากสโมสรบุคลากร งบกลางมหาวิทยาลัย กองทุน

สวัสดิการ และงบประมาณของหน่วยงาน โดยสโมสรบุคลากรจะท าเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น เพื่อให้การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ควรตั้งงบประมาณส าหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรดังกล่าวไว้ในแผนงานประจ าปี  และมอบให้

สโมสรบุคลากรเป็นเจ้าของเรื่องในการด าเนินการ 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี ้

๑. เห็นชอบให้ใช้เงินงบส ารองส านักงานอธิการบดี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เป็น

ผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์

เกมส์” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2558 ในวงเงินไม่เกิน 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่

หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

๒. ให้กองแผนงานพิจารณาด าเนินการโอนเงินให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี

ที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาดังกล่าว เพื่อด าเนนิการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป  

เนื่องจากกีฬาบุคลากรเป็นกิจกรรมที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดเป็น

ประจ าทุกปี แต่ค่าใช้จ่ายในส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องใช้จ่าย จะเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทกีฬาที่ส่ง และ

สถานที่ที่จัด ดังนั้น ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ไว้เป็นประจ าทุกปี  โดยมอบให้สโมสร

บุคลากรเป็นเจ้าของเรื่องในการด าเนินการ 

 

4.4  พิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้ค่าพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2558 
 

  เนื่องด้วยกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้ขออนุมัติโครงการประเมินและ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรด์้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ประจ าปีงบประมาณ 2558 และจัดท า
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แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 

2558 โดยใช้เงินงบประมาณค่าพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 180,000 บาท 

(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น  
 

แต่เนื่องจากกองคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการ

จัดท างบประมาณเงินรายได้ ประเภทธรรมเนียมการศึกษา กลุ่มหลัก ค่าพัฒนานักศึกษา ประกอบกับ     

ที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่  4/2558     

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้พิจารณากรณีที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขออนุมัติโครงการศึกษา  

ดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยขอใช้เงิน

งบประมาณค่าพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 209,400 บาท (สองแสนเก้าพัน 

สี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ทุกหน่วยงานควรใช้จา่ยเงนิงบประมาณให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด และต้องเป็นไปตามนโยบายการจัด

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึง

เสนอที่ประชุมพิจารณาการบริหารจัดการเงินรายได้  และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าพัฒนา

นักศึกษา ตามรายละเอียดในหนังสือ ที่ ศธ 0523.1.6/331 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่เสนอต่อ

ที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อน า

ผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรที่ดูแลด้านการพัฒนานักศึกษาของ

กองและคณะ ผู้น านักศึกษา ได้แก่ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสโมสรนักศึกษาแม่โจ้ 

และตัวแทนนักศึกษา เพื่อร่วมกันทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2558 และจัดท าแผนพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปี 2559 ซึ่งงบพัฒนานักศึกษาที่จัดสรร จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ คลัสเตอร์นักศึกษา ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักหอสมุด ซึ่งงบพัฒนานักศกึษาที่จัดสรร จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ คลัสเตอร์

นักศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักหอสมุด 
 

  ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาทุก

คนต้องสอบวัดมาตรฐาน ICT ในระบบ e-testing ซึ่งปัจจุบันระบบ e-testing ยังพบปัญหาในการใช้งาน  

ต้องปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงจัดโครงการศึกษาดูงานฯ จากมหาวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จ 

เพื่อน าองค์ความรูม้าพัฒนาระบบให้กับนักศึกษาต่อไป 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฯ ของกองกิจการนักศึกษา และศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ทั้งในด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ใช้ส าหรับนักศึกษาโดยตรง จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณค่าพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 

2558 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ดังนี้ 
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๑. โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและ   

ศิษย์เก่า ประจ าปีงบประมาณ 2558 และจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ประจ าปี

งบประมาณ 2559 ในวงเงนิไม่เกิน จ านวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  

๒. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปี

งบประมาณ 2558 ในวงเงนิไม่เกิน 209,40บาท (สองแสนเก้าพันสี่รอ้ยบาทถ้วน) 

๓. ให้ฝ่ายเลขานุการน าเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรองอธิการบดี  และผู้ ช่วยอธิการบดี        

เพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
 

 5.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  
 

ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  ครั้งที่ 6/2558  วันพุธที่  3 มิถุนายน 2558  เวลา           

09.๓๐ น. ณ หอ้งประชุมส านักงานแมโ่จ้ 80 ป ีช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

 

 

 

 

  

(นางลัดดาวรรณ  บ ารุงกาญจน์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผูช่้วยเลขานุการ 

ผูจ้ดรายงานการประชุม 

(นางพัชรี  ค ารินทร์) 

หัวหนา้งานประชุม 

ผูช่้วยเลขานุการ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 


